

CHỈ THỊ

**Về việc xử lý nợ thuế đọng của khu vực
ngoài quốc doanh**

Thời gian qua, việc quản lý, thu nộp ngân sách từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh có nhiều chuyển biến tích cực, thu thuế công thương nghiệp 6 tháng đầu năm 1996 tăng 33% so với cùng kỳ năm trước, tuy nhiên so với yêu cầu nhiệm vụ và thực tế sản xuất kinh doanh còn rất thấp, chỉ đạt 37,7% kế hoạch cả năm của Trung ương giao.

Nợ đọng thuế là một trong những nguyên nhân làm hạn chế kết quả thu ngân sách.

Để thực hiện nghiêm chỉnh các Luật thuế, thu đầy đủ kịp thời cho ngân sách Nhà nước, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Ủy ban nhân dân các quận, huyện, các ngành cần tập trung chỉ đạo thực hiện các biện pháp kiên quyết xử lý nợ thuế đọng của khu vực ngoài quốc doanh như sau :

1/ Ủy ban nhân dân quận, huyện chỉ đạo và thành lập một bộ phận chuyên trách xử lý nợ đọng thuế, gồm các cơ quan Pháp luật địa phương cùng ngành thuế, tập trung đôn đốc, xử lý các khoản nợ thuế đọng của các Công ty TNHH, Công ty cổ phần, doanh nghiệp tư nhân và hộ cá thể kinh doanh lớn. Thực hiện các biện pháp cưỡng chế đối với những cơ sở kinh doanh chây ì, cố tình dây dưa không nộp thuế.

2/ Ủy ban nhân dân phường, xã, Ban quản lý chợ cùng ngành thuế tổ chức các đợt vận động, đôn đốc thu nợ thuế đọng đối với hộ kinh doanh vừa và nhỏ.

Cục Thuế thành phố trao đổi với Kho bạc Nhà nước thành phố tổ chức tốt các điểm thu, đảm bảo công tác hành thu tạo thuận lợi, nhanh chóng cho dân đến nộp thuế.

3/ Đối với những hộ, doanh nghiệp có trụ sở, địa điểm kinh doanh trong khu vực quy hoạch, giải tỏa, trước khi thanh toán đền bù, Ủy ban nhân dân quận, huyện chỉ đạo cơ quan phụ trách phải khấu trừ tiền thuế còn nợ ngân sách.

4/ Chi Cục Thuế quận, huyện phải cung cấp, thông báo kịp thời cho Ủy ban nhân dân quận, huyện tình hình nợ thuế trên địa bàn và của từng doanh nghiệp lớn, nêu lý do và đề xuất xử lý. Chủ động phối hợp với cơ quan phường, xã, phân công lực lượng triển khai thu thuế đọng.

Trên đây là một số công việc cấp bách từ nay đến cuối năm 1996 nhằm tăng cường quản lý thu ngân sách, chống thất thu thuế đối với khu vực ngoài quốc doanh. Cục Thuế thành phố khẩn trương phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân các quận, huyện để triển khai thực hiện chỉ thị này.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Chí